



TACC ร่วมทุนผลิตสินค้าผสมกัญชา ยันรายได้ปีนี้โต 10-15%

02/03/2021 17:28 Breaking News, บริษัทจดทะเบียน Exclusive News, TACC

HoonSmart.com>>“ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์” ลงชั้น 30% บริษัท ไทยคานาเทค อินโนเวชั่น ผู้ปลูก-ผลิต-สกัด-จำหน่าย กัญชาและกัญชง ดอยอดธุรกิจให้โต เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชา-กัญชงออกสู่ตลาด ครึ่งหลังของปี 64 เดินหน้ากลยุทธ์ออกสินค้าใหม่ๆต่อเนื่องหวังรายได้โตตามเป้า 10-15%

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ (TACC) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ร่วมทุนกับบริษัท ไทยคานาเทค อินโนเวชั่น (TCI) โดยเข้าถือหุ้น 30% เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา-กัญชง มาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมต่างๆ และเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยดอยอดธุรกิจ คาดว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชา-กัญชง มองไว้ในหลายอุตสาหกรรม อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และอาหารเสริมต่างๆ จะสามารถออกสู่ตลาดได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ปัจจุบันยังรอความชัดเจนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

“บริษัท TCI มีความชำนาญมากกว่า 10 ปี ในการปลูก ผลิต สกัด และจำหน่ายในเชิงอุตสาหกรรม กัญชาและกัญชง เป็นธุรกิจต้นน้ำถึงกลางน้ำ เราจะเข้าไปร่วมตั้งแต่กลางน้ำถึงปลายน้ำ โดยยังต้องรอดูความต้องการตลาดที่แท้จริงว่าจะไปในทิศทางไหน มีศึกษาอยู่มากในหลายๆกลุ่มผลิตภัณฑ์ ส่วนเงินลงทุนยังไม่มีการสรุป ซึ่งเรามีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง และไม่หนีสิน” นายชัชชวี กล่าว

นอกจากนี้บริษัทมีแผนจะร่วมมือกันกับคู่ค้าหลัก ในการขยายช่องทางการจำหน่ายใน Lotus's go fresh ที่อยู่กว่า 1,600 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงบริษัทยังมองหาโอกาสใหม่ๆในการลงทุนเพื่อดอยอดธุรกิจอีกด้วย

ส่วนแผนการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทมีแผนจะออกสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 1 จะออกสินค้าใหม่ 4 รายการ และการซื้อลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์มาบริหาร อย่างน้อย 1 รายการ ล่าสุดบริษัทได้ซื้อและเปิดตัว “Jay The Rabbit” ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยให้รายได้ปีนี้เติบโตประมาณ 10-15% จากปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 1,318.73 ล้านบาท

นายชัชชวี กล่าวเพิ่มเติมว่า ธุรกิจในปี2563ค่อนข้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธุรกิจในด้านประเทศก็ชะลอตัวไป แต่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีสัดส่วนรายได้ประมาณ 5% ส่วนในปีนี้ก็ยังคงเป็นอีกปีที่มีความเสี่ยงทั้งภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และโควิด-19 ซึ่งบริษัทจะพยายามทำให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้